



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง ขอนำนิติกรรมแทนคนไร้ความสามารถ

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๗๒/๒๕๖๑

ด้วย นางลินดา เอี่ยมสอาด ผู้ร้อง อายุ ๓๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๘/๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายเทียม เอี่ยมสอาด เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง ซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้นายเทียม เอี่ยมสอาด เป็นบุคคลไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง นายเทียมปัจจุบันอายุ ๓๘ ปีเศษ ได้แก่ชราลงมาก มีโรคความผิดปกติของสารน้ำอิเล็กโตรไลต์และสมดุลกรด-ด่าง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดในสมองตีบ กล่าวคือ มีลักษณะอาการขาดความรู้สึก ขาดการจดจำเหตุการณ์ต่างๆ พุดจาไม่ได้ มีสถานะนอนติดเตียง ไม่สามารถประกอบกิจการงานของตนหรือประกอบกิจการส่วนตัวของตนเองได้ ไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหน ด้วยตนเองได้ และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดูแลรักษา เช่น ค่ายารักษา การพาหนะในการเดินทางไปพบแพทย์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งยังต้องใช้เงินอีกจำนวนมากเพื่อใช้ในการดูแลรักษาตัวนายเทียม และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ เพื่อการดำรงชีพอยู่ต่อไป แต่เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีราคาค่อนข้างสูง ผู้ร้องและทายาทของนายเทียม ได้ปรึกษากันแล้วมีความประสงค์ที่จะซื้อเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ เพื่อการดำรงชีพของนายเทียม และต้องพาไปพบแพทย์เพื่อรักษาที่โรงพยาบาลเป็นประจำ แต่ผู้ร้องและทายาทยังขาดเงินอีกจำนวนมาก ในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจดังกล่าว ผู้ร้องจึงมีความประสงค์ที่จะนำที่ดินของนายเทียม คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๓๔ เลขที่ดิน ๙๒๓ หน้าสำรวจ ๒๕ ตำบลบ้านท้อ อำเภอเชียงราก จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา นำไปจำนองเป็นหลักประกันเพื่อการชำระหนี้เงินกู้หรือขาย ทั้งนี้เพื่อนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ค่าพาหนะในการเดินทางไปพบแพทย์ และซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เตียงผู้ป่วยสามัญ และเครื่องช่วยหายใจ เพื่อการดำรงชีพของนายเทียม แต่เนื่องจากการทำนิติกรรมเพื่อนำไปจำนองเป็นหลักประกันเพื่อการชำระหนี้เงินกู้หรือขายที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๓๔ เลขที่ดิน ๙๒๓ หน้าสำรวจ ๒๕ ตำบลบ้านท้อ อำเภอเชียงราก จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา ซึ่งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลนายเทียม ไม่อาจดำเนินการไปได้นอกจากจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลเสียก่อน ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ร้องจำเป็นต้องยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอศาลได้โปรดได้สวนและมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องทำนิติกรรมแทนนายเทียม เอี่ยมสอาด ผู้ไร้ความสามารถ เพื่อดำเนินการนำไปจำนองเป็นหลักประกันเพื่อการชำระหนี้เงินกู้หรือขายที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๓๔ เลขที่ดิน ๙๒๓ หน้าสำรวจ ๒๕ ตำบลบ้านท้อ อำเภอเชียงราก จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา ต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา หากผู้ใด
ประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขออุทธรณ์ที่ผู้อำนวยการสำนักงาน
ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑



(นายวรานนท์ วิเศษศิริ)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี